

UBND TỈNH THÁI BÌNH
TRƯỜNG CAO ĐẲNG Y TẾ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 01 /CĐYT-ĐTTNCXH
V/v kế hoạch đào tạo ngắn hạn
năm 2024

Thái Bình, ngày 02 tháng 01 năm 2024

- Kính gửi: - Sở Y tế;
- Sở Lao động - Thương binh và Xã hội;
- Các cơ quan, đơn vị trong ngành Y tế;
- Các đơn vị có nhu cầu đào tạo.

Thực hiện kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng năm 2024 và nhu cầu học tập, công tác của người học. Trung tâm Đào tạo theo nhu cầu xã hội, Trường Cao đẳng Y tế Thái Bình xin gửi đến Quý cơ quan, đơn vị và học viên Kế hoạch đào tạo ngắn hạn năm 2024 của Trường để Quý cơ quan, đơn vị, học viên được biết và phối hợp thực hiện (*Phụ lục đính kèm*).

Ngoài các khóa học theo Danh mục chi tiết, Trung tâm Đào tạo theo nhu cầu xã hội Trường Cao đẳng Y tế Thái Bình tổ chức các khóa học tại địa phương, các khóa học trực tuyến đáp ứng theo nhu cầu của các đơn vị.

Thông tin các khóa học được đăng trên website: <http://caodangytb.edu.vn/>

Mọi chi tiết liên hệ:

Trung tâm Đào tạo theo nhu cầu xã hội, Trường Cao đẳng Y tế Thái Bình.

Số 290, Phan Bá Vành, phường Quang Trung, thành phố Thái Bình.

Điện thoại liên hệ: 0868 75 85 86; 0904 207 909.

Trân trọng cảm ơn!

Nơi nhận:

- Như Kính gửi;
- Ban Giám hiệu (để b/c);
- Đăng website;
- Lưu VT, TT.



TS. Nguyễn Thị Thu Dung

Phụ lục
KẾ HOẠCH ĐÀO TẠO NGẮN HẠN NĂM 2024
*(Kèm theo Công văn số 01 /CDYT-ĐTTNCXH ngày 02 tháng 01 năm 2024 của
 Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Y tế Thái Bình)*

I. DANH MỤC CÁC KHÓA HỌC

STT	TÊN KHÓA HỌC	THỜI LƯỢNG	DỰ KIẾN KHAI GIẢNG
Các khóa đào tạo liên tục			
1	Quản lý điều dưỡng	03 tháng	Khi đủ học viên
2	Quản lý bệnh viện	05 ngày	Khi đủ học viên
3	Kiểm soát nhiễm khuẩn cơ bản	03 tháng	Khi đủ học viên
4	Kiểm soát nhiễm khuẩn cơ bản	05 ngày	Khi đủ học viên
5	Kiểm soát nhiễm khuẩn cơ bản	48 tiết	Khi đủ học viên
6	Phòng và kiểm soát nhiễm khuẩn	24 tiết	Khi đủ học viên
7	Vật lý trị liệu - Phục hồi chức năng	03 tháng	Khi đủ học viên
8	Vật lý trị liệu - Phục hồi chức năng	06 tháng	Khi đủ học viên
9	Phương pháp dạy - học lâm sàng cho người giảng dạy thực hành trong đào tạo khối ngành sức khỏe	05 ngày	Khi đủ học viên
10	Các khóa đào tạo cập nhật kiến thức y khoa liên tục duy trì chứng chỉ hành nghề theo từng chủ đề	01 ngày đến 07 ngày	Khi đủ học viên
Các khóa đào tạo sơ cấp			
1	Xoa bóp - Bấm huyệt	03 tháng	Khi đủ học viên
2	Chăm sóc da	03 tháng	Khi đủ học viên
3	Nhân viên y tế thôn, bản	03 tháng	Khi đủ học viên
Các khóa đào tạo thường xuyên			
1	Xoa bóp - Bấm huyệt	2,5 tháng	Khi đủ học viên



2	Phun thêu thẩm mỹ	2,5 tháng	Khi đủ học viên
3	Hộ lý bệnh viện	2,5 tháng	Khi đủ học viên
Các khóa đào tạo khác			
1	Đào tạo, cập nhật kiến thức chuyên môn về dược	01 ngày	Khi đủ học viên
2	Tập huấn về phòng, chống lây nhiễm các bệnh qua đường máu, dịch sinh học	02 ngày	Khi đủ học viên
3	Nhân viên y tế trường học	84 tiết	Khi đủ học viên hoặc hợp đồng với các đơn vị
Tổ chức hội nghị, hội thảo, tọa đàm khoa học cấp chứng nhận CME			
1	Tổ chức theo nhu cầu, phát sinh theo kế hoạch, thời điểm thực tế		Thông báo sau
Các khóa Bồi dưỡng chức danh nghề nghiệp viên chức y tế			
1	Bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp điều dưỡng	05 tuần	Khi đủ học viên
2	Bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp dược sĩ	05 tuần	Khi đủ học viên
3	Bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp hộ sinh	05 tuần	Khi đủ học viên
4	Bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp kỹ thuật y	05 tuần	Khi đủ học viên

Ghi chú: Lịch khai giảng, kế hoạch học tập, kinh phí đào tạo, bồi dưỡng, thi và cấp chứng chỉ, giấy chứng nhận của từng loại hình đào tạo sẽ được thông báo cụ thể khi có đủ học viên đăng ký theo yêu cầu của từng khóa học.

II. ĐĂNG KÝ

Quý cơ quan, đơn vị và học viên có nhu cầu đăng ký trực tiếp tại:
 Trung tâm Đào tạo theo nhu cầu xã hội, Trường Cao đẳng Y tế Thái Bình.
 Số 290, Phan Bá Vành, phường Quang Trung, thành phố Thái Bình.
 Điện thoại liên hệ: 0868 75 85 86 - 0904 207 909. 